

Từ ngày 9 - 13/12, Hội đồng Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Thái Thụy đã tổ chức khám tuyển sức khỏe cho công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS năm 2020. Công tác khám tuyển NVQS tại huyện được tổ chức chặt chẽ, minh bạch, các thanh niên được phát lệnh gọi đều có mặt đầy đủ để thực hiện khám tuyển sức khỏe với tư tưởng tốt thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với Tổ quốc...

Có mặt tại Ban CHQS huyện, điểm tổ chức khám tuyển NVQS của huyện, chúng tôi ghi nhận được không khí làm việc tích cực, nghiêm túc của Hội đồng Khám tuyển NVQS huyện. Trước mỗi phòng khám, các thanh niên tham gia khám tuyển đều ngồi thành hàng, lần lượt chờ gọi tên theo đúng thứ tự. Nhiều thanh niên rất phấn khởi, hồi hộp chờ đợi tham gia khám tuyển. Em Tô Ngọc Huy (thị trấn Diêm Điền) là thanh niên tham gia khám tuyển lần đầu chia sẻ: Em đang làm ăn ở thành phố Móng Cái (Quảng Ninh), thấy có giấy gọi khám sức khỏe là em tranh thủ về ngay để tham gia khám tuyển. Em nghĩ đây là việc làm thiết thực nhất, thể hiện rõ trách nhiệm của mỗi công dân về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc.

Năm 2020, huyện Thái Thụy được tỉnh giao chỉ tiêu 380 công dân thực hiện NVQS. Xác định công tác khám tuyển sức khỏe NVQS là điểm mấu chốt, quan trọng nhất để đánh giá chất lượng tuyển quân của địa phương, thời gian qua, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn tập trung tuyển tuyển, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật NVQS và triển khai đồng bộ

THÁI THUY Nâng cao chất lượng khám tuyển nghĩa vụ quân sự



Kiểm tra thị lực cho công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020.

các biện pháp nhằm tuyển chọn những công dân có đủ phẩm chất, sức khỏe, trình độ để thực hiện NVQS năm 2020. Đồng thời, Thái Thụy kiện toàn Hội đồng Khám tuyển sức khỏe NVQS huyện và thành lập 2 đoàn khám sức khỏe với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh.

Thượng tá Nguyễn Trọng Kiên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Để nâng cao

chất lượng khám tuyển NVQS trong đợt tuyển quân lần này, Hội đồng Khám tuyển sức khỏe NVQS huyện đã chỉ đạo chặt chẽ ngay từ khâu khám sơ tuyển tại trạm y tế các xã, thị trấn từ ngày 18 - 23/11. Trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm về kết quả khám sơ tuyển ở địa phương mình. Ngay từ bước đầu tiên đã sàng lọc những công dân không đủ điều kiện sức khỏe và chọn được các công dân đủ điều kiện lên khám tuyển

tại huyện từ ngày 9 - 13/12 ở hai địa điểm là Ban CHQS huyện và UBND xã Thái Xuyên. Hội đồng Khám tuyển sức khỏe NVQS huyện đã điều đoàn khám với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh sang khu vực các xã bên Thụy khám và ngược lại điều đoàn khám với đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy sang khu vực các xã bên Thái khám tuyển. Việc này nhằm tạo sự đồng thuận, niềm tin của nhân dân vào chất

lượng khám tuyển và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện trong công tác khám tuyển.

Bác sĩ Nguyễn Văn Đăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thái Ninh cho biết: Để bảo đảm chất lượng tuyển quân năm nay, Hội đồng Khám tuyển sức khỏe NVQS huyện đã họp triển khai, rút kinh nghiệm từ những mùa tuyển quân năm trước, đánh giá tình hình thực tế năm nay để đưa ra các biện pháp cụ thể ngay từ ban đầu. Ngoài ra, đơn vị đã lựa chọn các y bác sĩ có trình độ, chuyên môn, kinh nghiệm để tham gia đoàn khám thực hiện công tác khám tuyển sức khỏe NVQS; sử dụng những dụng cụ, thiết bị, máy móc y tế mới, hiện đại để tránh sai sót trong khám tuyển.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cũng như triển khai thực hiện một cách khoa học, chặt chẽ, minh bạch trong công tác khám tuyển NVQS nên chất lượng khám tuyển sức khỏe NVQS của huyện có bản đáp ứng được kế hoạch đề ra. Sau đợt khám tuyển tại huyện đã lựa chọn được 580 công dân đủ điều kiện nhập ngũ, đạt hơn 150% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Chất lượng sức khỏe của công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2020 cũng tốt hơn so với năm trước, trong đó sức khỏe đạt loại 1 chiếm gần 20%, loại 2 chiếm 55%, còn lại là loại 3. Phát huy những kết quả đạt được, huyện Thái Thụy đang tiếp tục thực hiện tốt các bước tiếp theo trong công tác tuyển quân năm 2020, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

TRẦN TUẤN

▶ THÀNH PHỐ

• Hỗ trợ gần 13.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo

Năm 2019, MTTQ thành phố Thái Bình đã phối hợp với các ban, ngành, tổ chức thành viên huy động các nguồn lực từ quỹ "Vì người nghèo", ngân sách phường, xã và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với số tiền gần 3,9 tỷ đồng, hỗ trợ gần 13.300 suất quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật... Tổ chức rà soát, hỗ trợ kinh phí xây dựng và sửa chữa 18 nhà "Đại đoàn kết" trị giá trên 2,5 tỷ đồng. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và phần khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Địp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, MTTQ thành phố sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Thành ủy, UBND thành phố có chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo; tiếp tục kêu gọi, vận động các cơ quan, doanh nghiệp, mạnh thường quân chung tay ủng hộ người nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vui xuân đón tết.

• Thanh niên tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 88,9%

Thành phố Thái Bình đã tổ chức điều tra khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự đối với hơn 1.300 nam thanh niên, tỷ lệ tham gia sơ tuyển đạt gần 83%, trong đó, số thanh niên được sức khỏe sơ tuyển chiếm tỷ lệ 81,73%. Sau khám tuyển tập trung tại Ban CHQS thành phố và khám bù, khám vét, đến nay, số thanh niên tham gia khám tuyển đạt 88,9% so với lệnh điều khám. Trong đó, số được sức khỏe chiếm 31% so với quân số lên khám. Trong số thanh niên không đủ điều kiện về sức khỏe nhập ngũ, tỷ lệ cận, viễn, loạn thị chiếm gần 40,6%. Các địa phương có tỷ lệ thanh niên đủ điều kiện sức khỏe nhập ngũ cao là Hoàng Diệu, Vũ Phúc, Trần Lãm, Phú Xuân, Vũ Chính, Tiên Phong.

Để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố và các xã, phường tiếp tục rà soát nguồn nhập ngũ, đôn đốc thanh niên khám bù, khám vét, nâng cao quân số đạt sức khỏe, tổ chức xét nghiệm HIV, ma túy theo kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức của công dân về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Năm chắc tâm tư, tình cảm của thanh niên, động viên số được sức khỏe sẵn sàng tình nguyện nhập ngũ khi có lệnh. Đồng thời, xử lý nghiêm những công dân có tình chông, trốn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

ĐỨC DŨNG

▶ Gần 500 vận động viên các trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp cụm Đông Hưng

Ngày 21/12, tại Trường THPT Bắc Đông Quan đã diễn ra Hội khỏe Phù Đổng lần thứ X cấp cụm trường THPT, trung tâm GDNN - GDTX huyện Đông Hưng.



Hội khỏe Phù Đổng lần này thu hút gần 500 vận động viên của các trường THPT: Bắc Đông Quan, Nam Đông Quan, Tiên Hưng, Mỹ Linh, Đông Quan và Trung tâm GDNN - GDTX huyện Đông Hưng. Các vận động viên đã tranh tài ở 6 nội dung thi đấu gồm: Bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, cờ vua, kéo co và bóng bàn. Kết quả, Trường THPT Bắc Đông Quan có 9 đội được tham gia thi đấu cấp tỉnh gồm: bóng rổ nam, bóng chuyền nam, bóng chuyền nữ, cầu lông đôi nam, cầu lông đôi nam nữ, bóng bàn đôi nam, bóng bàn đôi nữ, kéo co nam, kéo co nữ; Trường THPT Mỹ Linh có 4 đội tham gia thi đấu cấp tỉnh gồm: bóng rổ nữ, cầu lông đôi nữ, bóng bàn đơn nữ, cờ vua đơn nữ; Trường THPT Nam Đông Quan có 1 đội bóng bàn đơn nam và Trường THPT Tiên Hưng có đội cờ vua đơn nam được thi đấu cấp tỉnh.

Hội khỏe Phù Đổng diễn ra 4 năm một lần, là sân chơi giúp nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Đây là định hướng lớn của các cấp giáo dục, thông qua đó, đánh giá toàn diện, khách quan công tác giáo dục thể chất, phong trào thể thao trường học của các đơn vị.

ĐẶNG ANH

Tổ hợp tác của những nữ nông dân

Ở Thái Bình có hàng chục đội kèn nữ nhưng đến thời điểm hiện tại, Tổ hợp tác (THT) kèn đồng Hương Lúa, xã Thụy Liên (Thái Thụy) là THT kèn đồng đầu tiên do hội phụ nữ thành lập. Đây không chỉ là nơi để chị em thỏa sức thể hiện niềm đam mê, phục vụ cộng đồng mà dịch vụ kèn đồng đã mang lại thu nhập chính cho chị em.

Chị Bùi Thị Mến, Tổ trưởng THT kèn đồng Hương Lúa cho biết: Thụy Liên là một xã có đông đồng bào Công giáo, khi nghe tiếng kèn đồng của người Công giáo cất lên vào các ngày lễ, chị thấy rất hay và cảm nhận được sự trang trọng, mạnh mẽ, tình yêu quê hương của người thổi gửi gắm trong tiếng kèn. Biết được trong thôn cũng có nhiều chị em đam mê như mình, chị đã tìm cách quy tụ các chị em có cùng sở thích để giúp chị em có cơ hội thể hiện tài năng, thỏa mãn đam mê và có thêm thu nhập. Tháng 9/2018, được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thụy Liên hỗ trợ, THT kèn đồng Cam Đồi ra đời với 19 thành viên. Mô hình hoạt động theo hợp đồng hợp tác do UBND xã chứng thực trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và cùng có lợi nhằm cung cấp



Tổ hợp tác kèn đồng Hương Lúa biểu diễn tại một sự kiện.

dịch vụ kèn đồng cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Trong quá trình lưu diễn, các chị muốn người xem luôn nhớ đến mảnh đất đã uơm mầm và chắp cánh cho những ước mơ của chị em nên đã thống nhất đổi thành THT kèn đồng Hương Lúa.

Những ngày đầu thành lập, THT gặp không ít khó khăn. Các chị đều ở độ tuổi 35 - 40, các con của các chị đang tuổi ăn học, cần sự theo dõi, chăm sóc của mẹ. Tất cả chị em đều là nông dân quanh năm gắn bó với

hội được tiếp xúc, giao lưu. Hơn thế, kèn đồng là nhạc cụ nặng nề, kèn đồng là nhạc cụ nặng nề và đồ sộ. Đối với những người phụ nữ chân yếu tay mềm, để đất đã uơm mầm và thổi dài theo cho những ước mơ của chị em nên đã thống nhất đổi thành THT kèn đồng Hương Lúa cho chị em tập, sau đó giao kèn cho chị em tự bảo quản và trả góp dần dựa trên thu nhập của mỗi người. Gần một năm trôi, chúng tôi thuê nhạc sĩ về dạy chị em từ những nốt nhạc đầu tiên. Vận động mọi người tham gia, đóng góp đã vất vả, giữ

được chị em kiên trì tập luyện từ cơ sở không còn khó hơn. Sau 1 - 2 ngày phồng má, trợn mắt với cây kèn, cũng có người nản chí, kêu đau răng, sưng mồm, xin rút. Nhưng hiện tại, THT đã duy trì ổn định số lượng với 21 người. Từ chỗ không biết gì về nhạc lý, đến nay, các chị đều có thể đọc được các nốt nhạc, sự thấm thấu thanh âm đối với từng thành viên cũng mỗi ngày một nâng lên. THT còn may đồng phục để có thể biểu diễn trên nhiều sân khấu, trong nhiều hoàn cảnh khác nhau mà vẫn giữ được vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ.

Tuy mới thành lập được hơn 1 năm nhưng tiếng kèn của các chị ngày một hay hơn, tinh tế hơn và nhiều người biết đến. Các ca khúc mà THT biểu diễn ngày một phong phú, từ những bản nhạc nghi lễ, đến những bài hành khúc, những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước... Các chị đã tham gia biểu diễn tại nhiều sự kiện của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Chị Bùi Thị Nếp, thành viên THT kèn đồng Hương Lúa cho biết: Khi mới tham gia THT, ngoài sức khỏe, sự kiên trì, chúng tôi chủ động, linh hoạt tự xếp công việc gia đình, chăm sóc các con. Ban đầu, có anh chồng không ủng hộ vợ tập luyện kèn nhưng đến nay, khi các chị bận việc của THT, các anh đã chủ động thay các chị quán xuyến công việc gia đình. Vì vậy, chị em yên tâm, tự tin vào khả

năng thổi kèn của mình và đã có những chuyến lưu diễn ở tỉnh khác kéo dài 9 ngày liên tục. Thu nhập của các thành viên ngày càng nâng lên, bình quân, mỗi tháng các chị tham gia biểu diễn khoảng 15 ngày, thu nhập từ 3 - 5 triệu đồng/tháng, có tháng 7 triệu đồng/chị.

Ông Phạm Quang Đản, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thụy Liên cho biết: THT kèn đồng Hương Lúa ra đời đã đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống tinh thần, đồng thời thu hút phụ nữ tham gia vào các chuỗi liên kết dịch vụ, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho chị em. Còn chị Trần Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã Thụy Liên cho biết: Chị em biểu diễn say sưa với những âm thanh rộn ràng luyện trầm hùng, hay rộn rã reo vui... như những người nghệ sĩ thực thụ. THT kèn đồng Hương Lúa không chỉ là nơi thể hiện sự đam mê nghệ thuật, mang lại thu nhập mà còn là nơi chị em thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Thay vì quanh quẩn trong làng với việc đồng ruộng, tham gia THT các chị được đi khắp nơi, được biểu diễn, được mọi người tán phục, cải thiện về kinh tế. Nhưng dù có kiếm được tiền, chị em vẫn luôn giữ trọn chỉ mục đích ban đầu đó là có được một THT kèn đồng nữ quy củ, đạt chất lượng nghệ thuật đi biểu diễn ở các sự kiện khác nhau...

KHUÂN PHƯƠNG

Tuấn Anh không phải là cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá bởi từ năm 2014, tên tuổi của Tuấn Anh đã được nhiều người biết đến khi thi đấu các giải U19 cùng Công Phượng, Xuân Trường... Ở cầu thủ trẻ quê Thái Bình hội tụ đủ những tài năng của một tiền vệ xuất sắc.

Quá khứ với những chấn thương

Có dịp gặp Nguyễn Tuấn Anh khi tiền vệ trẻ về thăm bố mẹ tại xã An Quý (Quỳnh Phụ), ấn tượng ban đầu đối với Tuấn Anh là sự giản dị, trầm lặng. Dù đang là một trong những tuyển thủ nổi tiếng với lối chơi hay, ấn tượng nhưng khi nói về bản thân, Tuấn Anh khá khiêm tốn. Tiền vệ trẻ cũng không muốn nhắc lại nhiều về thành tích cũng như chuyện chấn thương của bản thân. Tuấn Anh muốn trở lại và bắt đầu cho một chặng đường mới trên sân cỏ. Trong quá khứ, Tuấn Anh đã gặp phải 12 chấn thương, 7 lần lên bàn mổ. Chấn thương nặng nhất là mổ dây

Nguyễn Tuấn Anh - chiến binh sân cỏ

chằng ở hai chân và mất nhiều thời gian điều trị tại Singapore, Hàn Quốc. Cuộc sống xa nhà, xa sân tập, bạn bè nhưng cầu thủ trẻ vẫn không ngừng cố gắng, chưa một lần thôi mong muốn được chơi bóng.

Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ: Em luôn nghĩ rằng, chấn thương là điều khó tránh khỏi với cầu thủ bóng đá. Bởi vậy khi gặp chấn thương, bản thân mình phải tự nỗ lực, tập luyện và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ để sớm có thể quay lại đá bóng, không phụ lòng sự kỳ vọng của những người thân yêu, người hâm mộ. Mỗi lần chấn thương với cầu thủ trẻ là sự đau đớn, còn với người cha là điều rất xót xa, có lúc rơi nước mắt vì thương con. Ông Nguyễn Văn Dung, bố tiền vệ Tuấn Anh cho biết: Thấy con chấn thương, đau đến trên sân cỏ, có lần không kim long



Tuấn Anh chia sẻ về những kỷ niệm bóng đá.

tôi đã khuyên con dừng bóng đá chuyển sang sự nghiệp khác nhưng cháu lại quyết phục bố mẹ, xin theo đuổi niềm đam mê tự nhiên của mình. Mỗi trận đấu,

thấy con ra sân, vợ chồng tôi đều hồi hộp, vừa mừng vừa lo. Khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận thi đấu, thấy con khỏe mạnh, vợ chồng tôi mới thở

phào nhẹ nhõm. Niềm vui lớn nhất với chúng tôi là con không bị chấn thương.

Trở lại như một chiến binh dũng cảm

Tưởng chừng những chấn thương sẽ khiến Tuấn Anh phải bỏ dở niềm đam mê bóng đá nhưng với sự nỗ lực không biết mệt mỏi, chàng tiền vệ trẻ quê lúa đã không làm người hâm mộ thất vọng. Sau khi bỏ lỡ nhiều giải lớn như: Sea Games 2015, AFF Cup 2016, vòng chung kết U23 châu Á 2018, Asian Cup 2018, Asian Cup 2019, Tuấn Anh trở lại sân cỏ và thi đấu như một chiến binh. Khi tái xuất trong màu áo đội tuyển, Tuấn Anh như lột xác với những màn trình diễn xuất sắc về lối chơi, nổi bật là ở trận đấu với Thái Lan, UAE. Những pha đi bóng nghệ sĩ pha trộn chất máu lửa và sự quyết tâm

ở những tình huống tranh chấp bóng đã khẳng định thêm sự trưởng thành của tuyển thủ có biệt danh "Nhỏ" trong lối chơi. Điều này được Tuấn Anh chia sẻ: Dựa trên khả năng của cầu thủ, mỗi huấn luyện viên có những chiến lược đào tạo khác nhau. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang Seo, lối đá hiện nay của em cũng đã thay đổi so với trước.

Dù vắng mặt trong những vinh quang gần đây của bóng đá Việt Nam nhưng dường như Tuấn Anh vẫn là cái tên để lại nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Chàng tiền vệ trẻ quê Thái Bình luôn nhận được sự quan tâm, động viên, khích lệ từ huấn luyện viên Park Hang Seo. Trong số những cầu thủ chơi bóng ở đội tuyển quốc gia, Tuấn Anh được đánh giá là tiền vệ trung tâm hàng đầu Việt Nam. Điều này, đã được Tuấn Anh thể hiện ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Song cầu thủ trẻ luôn muốn chơi tốt hơn nữa, phấn đấu theo

hình tượng của mình. Cầu thủ mà Tuấn Anh hâm mộ có nhiều song như Nguyễn Tuấn Anh tiết lộ thì đó là Zidane và Oezin. Bởi vậy, lối chơi của Tuấn Anh có phần nào mang phong cách của Zidane và Oezin, đặc biệt là cách xoay người và thoát pressing (thoát khỏi sức ép, sự áp sát của đối phương).

Hiện nay, thông tin tiền vệ Tuấn Anh có thể sang Tây Ban Nha thử việc ở câu lạc bộ Deportivo Alaves được nhiều tờ báo nhắc tới. Song tuyển thủ trẻ có sang hay không vẫn chưa có thông tin chắc chắn. Nếu như chàng tiền vệ trẻ sang châu Âu tập luyện thì niềm vui của người hâm mộ bóng đá Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung sẽ nhân đôi khi quê lúa có hai cầu thủ vươn tới trời Âu, được nhiều đội bóng nước ngoài chú ý bởi lối đá ấn tượng, xuất sắc của mình.

HOÀNG LÃNH

(Tác phẩm dự thi viết về đề tài người Thái Bình - đất Thái Bình)